
 

 

132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 247  —  247. mál.

Fyrirspurn

til viðskiptaráðherra um svörun í þjónustusíma.

Frá Jóni Bjarnasyni.

Hafa verið settar eða kemur til álita að setja þjónustukvaðir á fyrirtæki eða  þjónustuaðila
með almannaskyldur eða ráðandi markaðshlutdeild þar sem kveðið yrði á um hámarksbiðtíma
eftir svörun í þjónustusíma?


